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Stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins

Ár 2013, fimmtudaginn 16. maí var haldinn 331. fundur stjórnar skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn 
var haldinn í Höfðatorgi og hófst hann kl. 12.00.
Viðstaddir voru Eva Einarsdóttir formaður, Gunnar Einarsson, Jón Haukur Ingvason, Theódór Kristjánsson, Egill 
T. Jóhannsson og Hörður Þorsteinsson. 
Jafnframt sátu fundinn Magnús Árnason framskvæmdastjóri, Bragi Þór Bjarnason fjármálastjóri og Ómar 
Einarsson framkvæmdastjóri sem skrifaði fundargerð.

Þetta gerðist:

1. Rætt um rekstur skíðasvæðanna s.l. vetur.

2. Lagt fram uppgjör fyrir tímabilið janúar til apríl á skíðasvæðunum.

3. Rætt um fyrirhugaðar framkvæmdir í Bláfjöllum og Skálafelli 2013 og niðurstöðu stjórnar SSH varðandi 
framkvæmdir 2013.

4. Rætt um endurskoðun samninga milli sveitarfélaganna um restur skíðasvæðanna og framtíðarfyrirkomulag.

5. Rætt um óhapp sem varð í Bláfjöllum í tengslum við rekstur við Þríhnúka.

Fundi slitið kl. 12.50
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